



บันทึกข้อความ

ส่วนงาน สำนักงานมหาวิทยาลัย กองกลาง งานประชุม โทร. ๓๐๓๖ โทรสาร ๓๐๓๗

ที่ อว ๖๙.๒.๑.๒/๓๒๖

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

เรียน รองอธิการบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี)/ทุกหน่วยงาน/ผู้อำนวยการกองแผนงาน

สืบเนื่องจากกองแผนงานได้รับการประสานงานอย่างไม่เป็นทางการจากสำนักงบประมาณได้ แจ้งให้มหาวิทยาลัยเตรียมความพร้อมในการเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกรณีรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ สำนักงบประมาณจะได้มีการติดตามผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างรายการรายจ่ายลงทุนผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP) ซึ่งจะมีการตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลขั้นตอนกระบวนการดำเนินงานจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบ e-GP โดยเริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ หากพบว่าภายในวันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕ มหาวิทยาลัยยังไม่มีกรอก่อนนี้ผู้กพันในระบบดังกล่าว อาจส่งผลให้ถูกพักงบประมาณรายการนั้น คืนสำนักงบประมาณ เพื่อนำไปใช้จ่ายสำหรับนโยบายที่มีความจำเป็นเร่งด่วนของรัฐบาลต่อไป

ต่อมาอ้างถึงหนังสือสำนักงบประมาณ ที่ นร ๐๗๐๒/ว๑๘๐ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณและการอนุมัติเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ซึ่งได้แจ้งให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินการกรก การจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำแผน การปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ โดยให้หน่วยรับงบประมาณจัดทำตามความจำเป็นที่ต้องใช้จ่าย หรือก่อนนี้ผู้กพันในแต่ละไตรมาส โดยกรณีที่เป็น รายจ่ายในลักษณะงบลงทุนรายการปีเดียว ไม่ว่าจะเบิกจ่าย จากงบรายจ่ายใด ควรดำเนินการเพื่อก่อนนี้ผู้กพัน ได้ตั้งแต่ไตรมาสที่ ๑ และก่อนนี้ผู้กพันให้เสร็จสิ้นทุกรายการ ภายในไตรมาสที่ ๑

ทั้งนี้ จากข้อมูลที่ได้รับจากสำนักงบประมาณทั้งที่เป็นลายลักษณ์อักษรและไม่เป็นลายลักษณ์ อักษรนั้น มีความไม่สอดคล้องกับในส่วนของการเร่งรัดทำสัญญาอก่อนนี้ผู้กพันดังกล่าว แต่จากการประชุมหารือ ร่วมที่ประชุมคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ มีมติเพื่อเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย และเป็นการป้องกันผลกระทบที่คาดว่าจะเกิดขึ้น จึงมีมติเห็นควรให้ส่วนงาน/หน่วยงานที่ได้รับจัดสรร งบประมาณรายการรายจ่ายงบลงทุนรายการปีเดียว ไม่ว่าจะเบิกจ่ายจากงบรายจ่ายใด เร่งดำเนินการ ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและอก่อนนี้ผู้กพันให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ หากไม่สามารถ ดำเนินการได้ทัน ให้เร่งรัดอก่อนนี้ผู้กพันให้เสร็จสิ้นทุกรายการภายในไตรมาสที่ ๑ (วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕)

ในการนี้ กองแผนงานได้แจ้งเวียนให้ส่วนงานเตรียมจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการ ใช้จ่ายงบประมาณรายการค่าใช้จ่ายลงทุนที่คาดว่าจะได้รับจัดสรร ส่งมายังกองแผนงานภายในวันจันทร์ที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ แล้ว ภายใต้เงื่อนไขให้จัดหาผู้รับจ้างให้ได้อย่างช้าที่สุดภายในวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ เพื่อที่จะไม่ให้มีผลกระทบต่อมาตรการเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินของรัฐบาล

กรณีรายจ่ายลงทุน รายการสิ่งก่อสร้าง เนื่องจากผลการดำเนินงานที่ผ่านมา พบว่ามีส่วนงาน/หน่วยงานมีผลการดำเนินงานทั้งการก่อกำหนดผู้ผูกพัน รวมถึงการดำเนินงานตามวงงานและการเบิกจ่ายงบประมาณ ซึ่งมีสาเหตุมาจากความไม่พร้อมของแบบรูปรายการที่ใช้ประกอบการจัดซื้อจัดจ้าง โดยพบว่าภายหลังจากส่วนงาน/หน่วยงานได้รับการจัดสรรงบประมาณประจำปีเรียบร้อยแล้ว ส่วนงาน/หน่วยงานจะมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการ หรือรายละเอียดประมาณราคาจากที่เคยเสนอขอรับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณ ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันปัญหาที่คาดว่าจะเกิดขึ้นกรณีส่วนงาน/หน่วยงานมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการสิ่งก่อสร้างจากเดิมที่เคยเสนอขอรับการจัดสรรจากสำนักงบประมาณนั้น ให้ส่วนงาน/หน่วยงานเสนอขอความเห็นชอบการเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการดังกล่าวต่อคณะกรรมการติดตามเร่งรัดฯ เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้ นั้น

คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในการประชุม ครั้งที่ ๑๕/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๕ พิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้

๑. เห็นชอบแนวทางการเตรียมความพร้อมในการเร่งรัดดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกรณีรายจ่ายลงทุนที่ได้รับจัดสรร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ คือ ให้ส่วนงาน/หน่วยงานที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายการรายจ่ายลงทุนรายการปีเดียว ไม่ว่าจะเบิกจ่ายจากงบรายจ่ายใด ให้เร่งดำเนินการในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและก่อกำหนดผู้ผูกพันให้แล้วเสร็จโดยเร็วภายในเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ หากไม่สามารถดำเนินการได้ทัน ให้เร่งรัดก่อกำหนดผู้ผูกพันให้เสร็จสิ้นทุกรายการภายในไตรมาสที่ ๑ (วันที่ ๓๑ ธันวาคม ๒๕๖๕) เพื่อไม่ให้มหาวิทยาลัยได้รับผลกระทบจากมาตรการเร่งรัดฯ ที่อาจถูกพักงบประมาณกรณีไม่สามารถดำเนินการได้ทันภายในกรอบเวลาดังกล่าว และอาจเป็นฐานข้อมูลประกอบการพิจารณางบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ในวงเงินสองเท่าของ วงเงินรายการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทัน

๒. เห็นชอบหลักการกรณีส่วนงาน/หน่วยงานมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงรูปแบบรายการสิ่งก่อสร้างจากเดิมที่เคยเสนอขอรับการจัดสรรและผ่านการชี้แจงงบประมาณแล้ว ให้เสนอขอความเห็นชอบดังกล่าวต่อกรรมการติดตามเร่งรัดฯ เพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนมีการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดรายการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง



(รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ ศรีเงินยวง)

รองอธิการบดี

กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการบริหารฯ